

4 Thái Bình

GIAO CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CHĂN NUÔI THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/6, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình về triển khai kế hoạch nuôi giữ đàn bò cái sinh sản quy mô 100 con. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong chuyến thăm và làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Thái Bình với thành phố Hà Nội về chính sách và mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba

Vi sáng ngày 2/6, thành phố Hà Nội đã tặng tỉnh Thái Bình 100 con bò giống lai Sind với mong muốn từ đàn bò này Thái Bình có thể nhân rộng đàn bò, đưa đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025 và những năm tiếp theo, để án phát triển đàn bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025, tỉnh giao Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình nuôi giữ đàn bò cái sinh sản quy mô 100 con do thành phố Hà Nội tặng để phát triển đàn bò giống bảo đảm chất

lượng, đạt chuẩn cung cấp cho người chăn nuôi.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo các phương án, kế hoạch nuôi giữ đàn bò, phát biểu đề xuất, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất giao đàn bò cái sinh sản quy mô 100 con do thành phố Hà Nội tặng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình nuôi dưỡng, chăm sóc, có trách nhiệm nhân giống đàn bò đạt chuẩn và coi đây là nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Số bò khi giao cho Công ty được tính tương ứng với một số tiền theo giá thị trường; đồng thời, tỉnh sẽ ứng một phần vốn

và tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình vay vốn của ngân hàng với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay hợp lý để nuôi dưỡng, phát triển đàn bò. Công ty chủ động xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng đàn bò giống của tỉnh theo nhiệm vụ chính trị được giao bảo toàn được giống vốn, cung cấp con giống đạt chuẩn cho người chăn nuôi, sau đó có trách nhiệm trả lại vốn đã ứng cho tỉnh, vốn vay của ngân hàng. Việc chăn nuôi phải thực hiện theo phương thức sử dụng đệm lót sinh học, bảo đảm tốt môi trường nuôi để đàn bò phát triển khỏe mạnh, sinh trưởng và sinh sản tốt: con cái đẻ nhân giống tiếp, con đực sẽ bán bỏ thương phẩm. Đồng chí đề nghị Công ty khẩn trương xây dựng kế hoạch nuôi giữ, gấp rút chuẩn bị các điều kiện về cải tạo chuồng nuôi, thức ăn để trong

tháng 7/2019 có thể tiếp nhận đàn bò về nuôi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình phối hợp tích cực với ngành chuyên môn, các địa phương nỗ lực dập bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, không để dịch xâm nhập, bùng phát trở lại; bảo đảm an toàn đàn vật nuôi đến kỳ xuất bán mà không bị bệnh. Tổ chức nhân giống các loại vật nuôi bảo đảm chất lượng cung cấp cho thị trường, phục vụ việc tái đàn. Hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và thay đổi tư duy, nhận thức chuyển sang nuôi những đối tượng ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.

MANH CƯỜNG - THANH TÂM

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến: cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất của các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; để án về hoàn thiện cơ sở vật chất bảo đảm quản lý từ 500 người/nghe/năm tủy trở lên; dự thảo quy định về một số chế độ, chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh tổ chức sáng ngày 25/6. Các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thế Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị và lãnh đạo các huyện, thành phố dự họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo về việc tham mưu phân cấp và để xuất cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất của các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Theo đó, Sở Tài chính

đề xuất, đối với tiền thu sử dụng đất tại các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, ngân sách tỉnh hưởng 20%, ngân sách huyện, thành phố hưởng 30%, ngân sách cấp xã hưởng 50%. Nguồn kinh phí này được điều tiết đầu tư cho xây dựng hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội trong khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản có số vật chất bảo đảm quản lý từ 500 người/nghe/năm tủy trở lên; dự thảo quy định về một số chế độ, chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh tổ chức sáng ngày 25/6. Các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thế Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị và lãnh đạo các huyện, thành phố dự họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu là chủ trương đúng, sẽ làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân. Để thực hiện tốt chủ trương này, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo bảo đảm đồng bộ, hiệu quả thiết thực. Sở Tài chính hướng dẫn

các cấp sử dụng ngân sách từ tiền thu sử dụng đất khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đúng trình tự, thủ tục, danh mục và đúng quy định của pháp luật. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Việc giải phóng mặt bằng giao cho cấp huyện tổ chức để tạo quỹ đất sạch; UBND các huyện, thành phố lập án đầu tư xây dựng hạ tầng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng thực hiện theo quy định. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, xác định suất đầu tư phù hợp, khả thi xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Các xã lựa chọn vị trí khu đất thuận lợi về giao thông, tận dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có để giảm chi phí đầu tư và có giá trị đầu giá quyền sử dụng đất cao để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Cấp huyện và cấp xã cần đổi ngân sách trong tiền thu sử dụng đất cho đầu tư khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh. Mỗi xã chỉ chọn một điểm để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cơ chế chấp thuận cho doanh nghiệp một số điểm được đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Đối với đề án về hoàn thiện cơ sở vật chất bảo đảm quản lý từ 500 người/nghe/năm tủy trở lên; dự thảo quy định về một số chế độ, chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Việc bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp cơ sở cai nghiện tập trung hiện nay khó thực hiện do không nằm trong tư xây dựng hạ tầng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng thực hiện theo quy định. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, xác định suất đầu tư phù hợp, khả thi xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Các xã lựa chọn vị trí khu đất thuận lợi về giao thông, tận dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có để giảm chi phí đầu tư và có giá trị đầu giá quyền sử dụng đất cao để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Cấp huyện và cấp xã cần đổi ngân sách trong tiền thu sử dụng đất cho đầu tư khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh. Mỗi xã chỉ chọn một điểm để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cơ chế chấp thuận cho doanh nghiệp một số điểm được đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cơ chế ưu đãi các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh để khuyến khích và phát triển phong trào thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao là cần thiết phải thực hiện. Tỉnh sẽ từng bước nâng cao chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên; có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho các vận động viên của tỉnh không còn khả năng tham gia thi đấu theo hướng đáp ứng nhu cầu của đối tượng hưởng thụ và đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và

BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/6, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; để cao việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để nhân dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

chính trị của địa phương. Hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp tiếp tục duy trì nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn thể, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện dân chủ; phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hình quyền. Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính có nhiều tiến bộ; công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Vai trò, trách nhiệm, tinh tiến

phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên; tác phong, lễ lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước được đổi mới, nâng cao theo hướng khoa học, năng động, gần dân, hiểu dân, góp phần hạn chế những hiện tượng tiêu cực, quan liêu, của quyền, gây phiền hà đối với nhân dân, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tham nhũng, lãng phí...

Sau khi nghe ý kiến tham luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh thời gian qua đồng thời chỉ ra một số điểm còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về lĩnh vực trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục mở rộng các thiết chế, điều kiện, cơ hội để thực hành dân chủ. Nâng cao năng lực tiếp nhận, tiếp thu ý kiến phản biện của người dân, nhất là trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong nêu gương thực hiện và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, địa phương, đơn vị, cộng đồng dân cư. Chỉ đạo triển khai thực hành dân chủ đi vào thực chất, tránh hình thức. Thực hiện tốt các nội dung giám sát, phản biện xã hội sao cho phát huy

cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân để góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, thực hiện đầy đủ chương trình kế hoạch đã đề ra, đặc biệt phát huy tinh chủ động của mỗi thành viên, giúp ban chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, các dự án trên địa bàn và giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở. Phát huy tốt vai trò của các mô hình tự quản trong nhân dân.

ĐÀO QUYÊN

Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi của các điểm thi. Đồng thời, nhắc nhở các điểm thi tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế kỳ thi, không để xảy ra tình trạng vi phạm quy chế, nếu có thì cần phát hiện và xử lý kịp thời, báo cáo Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia cấp tỉnh khi có sự cố, tránh gian lận trong thi cử. Đặc biệt, cần chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trong và ngoài công trường thi đều phải có cán bộ công an, an ninh địa phương túc trực. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ýn tình thần cán bộ làm thi, gửi lời chúc thi tốt tất các thí sinh, cần dân các em bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng quy chế, tập trung làm tốt bài thi để đạt kết quả cao.

BAN NỮ CÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, nâng cao khỏe dạy con ngoan, có hiệu quả ông bà, cha mẹ. 6 tháng cuối năm, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho nữ cán bộ, công chức, viên chức; tích cực tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú, sinh động và quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của chị em...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động của Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Các đồng chí trong Ban Nữ công vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa chủ động xây dựng, thực hiện các phong trào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ chị em có thêm động lực trong công tác. Những kết quả đạt được của Ban Nữ công góp phần quan trọng giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm và phát huy những mặt tích cực, lợi thế, nâng cao chất lượng công việc, phong trào trong thời gian tới. Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy nói chung, các chị em nói riêng cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời thực hiện thẳng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Ban Nữ công đề ra. Tiếp tục là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, vượt qua mọi khó khăn, trở thành những người phụ nữ "hai giỏi".

Tại hội nghị, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy đã phát động phong trào "Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy chung tay bảo vệ môi trường" và xây dựng quỹ từ thiện nữ công các cơ quan Tỉnh ủy.

ĐẠI BIỂU HĐND TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống.

Đại biểu cử tri huyện Kiến Xương phản ánh hiện nay cầu nối xã Vũ Trung với xã Vũ Quý đã hoàn thành từ lâu mà chưa có đường đi lên, kiến nghị tỉnh, huyện sớm có chủ trương thi công tuyến đường nối với cầu để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Đại biểu cử tri cũng đề nghị tỉnh, huyện nâng cấp, cải tạo tuyến đường làng nghề từ các xã Vũ Lạc, Vũ Lễ đi các xã Thanh Tân, Đình Phùng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đại biểu cử tri phản ánh tình trạng người dân bỏ ruộng đang diễn ra ở nhiều địa phương. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân như: số người trong độ tuổi lao động làm việc trong các công ty, xí nghiệp nhiều nên thiếu nguồn lao động chính cho nông nghiệp; các vật tư nông nghiệp cao so với thu nhập từ nông nghiệp... Vì thế, đại biểu cử tri mong muốn tỉnh, huyện có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhất là diện tích đất canh tác nông nghiệp kém hiệu quả. Tỉnh khẩn trương hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra để chuyển đổi sinh kế...

Về vấn đề về sinh môi trường nông thôn, đại biểu cử tri xã Vũ Lễ phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác tập trung trên địa bàn xã Thanh Tân, kiến nghị huyện Kiến Xương sớm phối hợp, chỉ đạo xã Thanh Tân có giải pháp tháo gỡ, xử lý triệt để.

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền mà đại biểu cử tri quan tâm, kiến nghị đồng thời tiếp thu, tổng hợp trình HĐND tỉnh và HĐND huyện trong kỳ họp tới.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

kiểm tra hoạt động của các dịch vụ karaoke, nhà nghỉ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đặc biệt là việc dựng rạp cưới lãn chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông; tu bổ, tôn tạo di tích; giải pháp xúc tiến, thu hút khách du lịch...

Đại diện đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch sâu rộng xuống cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương liên quan trong thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt quan tâm đến các hoạt động liên quan đến nhân dân như thể dục thể thao quần chúng, tổ chức lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa; chú trọng giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần. Đại diện đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp trình HĐND tỉnh thi kỳ họp sắp tới.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG